



เพิ่มการเข้าถึงบริการให้คำปรึกษา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ในโรงพยาบาลต้องเตรียมอะไรบ้าง

การให้คำปรึกษาเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเป็นบริการที่ช่วยให้คนพิการมีจิตใจเข้มแข็งสามารถพัฒนาตนเองเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมและกลับเข้าสู่สังคมได้ ทั้งนี้การให้คำปรึกษา เป็นบริการที่ต่างจากบริการทางการแพทย์เพราะให้คำปรึกษาทั้งด้านสังคม อาชีพ และการศึกษา ในประเทศไทยบริการการให้คำปรึกษา ยังไม่อยู่ในรายการการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทำให้คนพิการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการ

หากต้องการเพิ่มการเข้าถึงบริการการให้คำปรึกษา สำหรับคนพิการ ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ควรดำเนินการต่อไปนี้



จัดทำแนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณสำหรับนักให้คำปรึกษา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ หรือจัดตั้งองค์วิชาชีพหรือสมาคมนักให้คำปรึกษา เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ดำเนินการโดย

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ
และวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



ผลักดันการจัดทำกรอบอัตรากำลัง
ตำแหน่งนักให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการในโรงพยาบาล
โดยพิจารณาให้มีอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์
เป็นลำดับแรก

ดำเนินการโดย

กระทรวงสาธารณสุข



เพิ่มรายการการให้คำปรึกษาเพื่อการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในรายการฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านการแพทย์ของ สปสช.
เมื่อมีความพร้อมด้านกำลังคนและ
แนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ดำเนินการโดย

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ผลสำรวจการเข้าถึงบริการการให้คำปรึกษาเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกว่าร้อยละ 90 มีบริการให้คำปรึกษารายบุคคล

- ให้คำปรึกษาร่วมกับการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
โดยนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดเป็นหลัก
- เน้นการให้คำแนะนำด้านการแพทย์เป็นหลัก
ยังขาดคำปรึกษาด้านสังคม อาชีพ และการศึกษา

ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน

โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ไม่มีแนวทางปฏิบัติ
(practice guideline) ที่เป็นมาตรฐานสำหรับการให้
คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ผู้ให้คำปรึกษาไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

- โรงพยาบาลส่วนใหญ่ ให้โดยนักกายภาพบำบัด
นักสังคมสงเคราะห์ นักกิจกรรมบำบัด
และพยาบาลจิตเวช
- โรงพยาบาลทั่วไปบางแห่ง ให้โดยแพทย์เวชศาสตร์
ฟื้นฟู จิตแพทย์ นักจิตวิทยาทั่วไปและ
นักจิตวิทยาคลินิก
- สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
การแพทย์แห่งชาติ ให้โดยนักให้คำปรึกษา
เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยเฉพาะ
รวมถึงแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
และพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู



โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ศึกษาการเข้าถึงและความเป็นไปได้ในการจัดบริการการให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในโรงพยาบาลในปี พ.ศ. 2562 มีการเก็บข้อมูล 5 วิธี ได้แก่ 1) การสำรวจโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 897 แห่ง ด้วยแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 2) การวิเคราะห์ฐานข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3) การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารวิชาการ 4) การสัมภาษณ์เชิงลึกและการอภิปรายกลุ่มบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในโรงพยาบาลทุกระดับ รวมถึงโรงเรียนแพทย์และสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และ 5) การสัมภาษณ์คนพิการโดยใช้แบบสอบถามคุณภาพชีวิต และแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการให้คำปรึกษา



ผู้เขียน

วิไลลักษณ์ แสงศรี

ผู้ช่วยวิจัย

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ



ติดตามงานวิจัยได้ที่

<https://www.hitap.net/research/172827>



สแกนเพื่อดูฉบับโหลด รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์



เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องการศึกษาการเข้าถึงและความเป็นไปได้ในการจัดบริการการให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในโรงพยาบาล

โดย สุรเดช ดวงทิพย์ศิริกุล,
ดร. ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส, จิตติ วิสัยพรม,
วิไลลักษณ์ แสงศรี, ภก.จิรวิษณุ ยชาติ
และสลักจิต ชื่นชม



หน่วยงานที่สนใจรับ Policy Brief ฉบับพิมพ์
สมัครรับได้ที่ comm@hitap.net
โดยระบุชื่อ - ที่อยู่เพื่อจัดส่ง



ท่านที่สนใจรับเป็นรายบุคคล สมัครรับสำเนา
อิเล็กทรอนิกส์ (ไฟล์ PDF) ได้ที่ comm@hitap.net
โดยระบุอีเมลเพื่อจัดส่ง



ดาวน์โหลดฉบับ PDF และ Policy Brief เล่มอื่นๆ
ได้ที่ www.hitap.net

HITAP เป็นองค์กรวิจัยกึ่งอิสระภายใต้สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีพันธกิจหลัก คือ ศึกษาผลกระทบทั้งบวกและลบจากการใช้เทคโนโลยีหรือนโยบายด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านนโยบายของภาครัฐ เช่น คณะอนุกรรมการพัฒนาปัญญาหลักแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้วัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา HITAP เน้นการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศเหล่านั้นสามารถทำประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพด้วยตนเอง

ติดต่อ:

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)
อาคาร 6 ชั้น 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์: 0-2590-4549, 0-2590-4374-5

โทรสาร: 0-2590-4369

อีเมล: comm@hitap.net

เว็บไซต์: www.hitap.net

